



ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คัดเลือกให้ข้าราชการในสังกัด โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๔๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
และ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงมาเสนอขอรับ
การประเมินให้สามารถหักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อนี้ โดยให้ผู้ทักท้วงจัดทำเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ยื่นต่อสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย ทั้งนี้ หากผลตรวจสอบหรือสอบสวนพบว่าไม่มีมูลความจริง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อพิจารณาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายคมสัน เจริญอาจ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

แบบท้ายประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งในปัจจุบัน			ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ขอประเมิน			ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/ระดับ	ประเภท	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/ระดับ	ประเภท	ตำแหน่ง เลขที่		
๑	นายวิชัย ศรีอุทราวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประเภท	ตำแหน่ง เลขที่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประเภท	ตำแหน่ง เลขที่	- ผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ แทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ในมารดา ที่คลอดในโรงพยาบาลหัวหิน	- เพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง - ให้ส่งผลงาน ภายใน ๑ ปี
		โรงพยาบาลหัวหิน			โรงพยาบาลหัวหิน	วิชาการ	๓๒๕๕		
		กลุ่มงานสูติ-นรีเวช			กลุ่มงานสูติ-นรีเวช				
		นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม)		๓๒๕๕	นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)			- ข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนา เรื่อง การดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์ คลอดก่อนกำหนด	